



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางทิพวัลย์ เหล่าสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพป. ๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพป. ๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล รัตนประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางทิพวัลย์ เหล่าสกุล
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพป. ๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๗๖๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางทิพวัลย์ เหล่าสกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ รพป. ๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ วัน (วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพป. ๒๑)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๘ ปี สัญชาติไทย สถานภาพสมรส โสด นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ห้องเช่า อาชีพรับจ้าง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติแพ้ยา ต่อมสุราเป็นบางครั้ง สูบบุหรี่วันละ ๒-๓ มวน เข้ารับการรักษาตัวที่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคลองสามวา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๑ นาฬิกา เลขที่ผู้ป่วยนอก ๙๓๗/๖๔ อาการสำคัญที่นำมาคือ มีผื่นคันตามตัว เหนื่อย ใจสั่น หายใจไม่สะดวก หลังโดนแดดต้อยที่หน้าและคอ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล แรกแรกที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง มีผื่นแดงและคันตามร่างกาย เหนื่อย แน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจไม่สะดวก ตรวจวัดสัญญาณชีพพบว่า ความดันโลหิต ๑๐๖/๕๖ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๓๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือดที่ปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ จากการสังเกตพบว่าผู้ป่วยหายใจเร็ว ชีพจรเบาเร็ว มีเหงื่อออกตัว เย็นซิด วินิจฉัยการพยาบาลพบว่า ผู้มีภาวะช็อก ให้ผู้ป่วยนอนเตียงยกเท้าสูง ๔๕ องศา เพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดไหลกลับสู่หัวใจ ให้ออกซิเจนทางจมูก (oxygen cannula) ๓ ลิตรต่อนาที รายงานแพทย์รับทราบอาการ แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้การวินิจฉัยเป็นภาวะอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ให้สั่งการรักษาให้สารน้ำและฉีดยา การพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินแก้ไขภาวะช็อก คือ ให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราความเร็ว ๑๕๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นให้อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ฉีดยาเดร็อกโซลีน ๐.๕ มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านนอก เพื่อกระตุ้นความดันโลหิตและขยายหลอดเลือด สังเกตอาการข้างเคียง หลังฉีดยาที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินสัญญาณชีพซ้ำหลังฉีดยา ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๒ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๑๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใจสั่น ไม่มีแน่นหน้าอก ฉีดเด็กซาเมธาโซน ๘ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดการอักเสบของร่างกายและการบวมของทางเดินหายใจ ฉีดยาลดอาการแพ้ คลอเฟนิรามีน ๑๐ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ แนะนำผู้ป่วยและญาติให้ทราบแผนการรักษา เพื่อคลายความวิตกกังวล จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยนอนพัก ยกไม้กั้นเตียงขึ้น เพื่อป้องกันการตกเตียง ประเมินสัญญาณชีพซ้ำ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ความดันโลหิต ๑๑๘/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๐๘ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประเมินอาการผู้ป่วย เหนื่อยแน่นหน้าอกลดลง ผื่นคันลดลง มีอาการปวดใบหน้าและคอ pain score ๗/๑๐ คะแนน ให้รับประทานยาพาราเซตามอล (paracetamol) ๕๐๐ มิลลิกรัม

๑. เม็ด เพื่อบรรเทาอาการปวด ประเมินสัญญาณชีพต่อทุก ๑๕ นาที จนสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติคงที่ และพ้นจากภาวะวิกฤต แพทย์ให้นอนสังเกตอาการต่อจนครบ ๔ ชั่วโมง และแพทย์วางแผนจำหน่ายผู้ป่วย หลังจากสารน้ำหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวให้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีเหนื่อย แน่นหน้าอก ไม่มีขาตามตัว ไม่มีอาการหน้ามืดไม่ปวด มีผื่นคันลดลง แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด ๕ ปัญหาดังนี้ ๑. มีภาวะช็อคเนื่องจากแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ๒. มีภาวะพร่องออกซิเจน เนื่องจากทางเดินหายใจตีบแคบ ๓. ไม่สุขสบายจากผื่นคันตามร่างกาย ๔. ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ๕. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยรายนี้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. สามารถประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้เฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้รับการประเมิน และการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีแนวทางในการประเมินและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน เมื่อเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้